

Headline: Michael Phelps Becomes Crystal Lagoons' Official World Ambassador

หมวดหมู่: กีฬา



ไมเคิล เฟลป์ส รับประทานเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ระดับโลก ให้คริสตัล ลากูนส์ อย่างเป็นทางการ นักว่ายน้ำยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลจับมือกับคริสตัล ลากูนส์ บริษัทนวัตกรรมน้ำจืด คริสตัล ลากูนส์วางยุทธศาสตร์พัฒนาลากูนน้ำใสในเขตเมือง น้ำไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบเดียวที่สุดยอดนักว่ายน้ำ ไมเคิล เฟลป์ส และบริษัทนวัตกรรมน้ำข้ามชาติ คริสตัล ลากูนส์ ต่างก็มีความสนใจร่วมกันอีกต่อไป

ล่าสุดคริสตัล ลากูนส์ได้ประกาศพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเป็นทางการกับนักว่ายน้ำผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล ไมเคิล เฟลป์ส ด้วยเจตนารมณ์ร่วมที่เชื่อมโยงทั้งสองเข้าด้วยกันนั่นก็คือ ความต้องการที่จะนำเสนอการว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำอื่นๆ ไปสู่ชุมชนต่างๆ ทั่วโลก ผ่านเทคโนโลยีอันก้าวล้ำของคริสตัล ลากูนส์ ซึ่งเปลี่ยนภูมิทัศน์ธรรมชาติให้กลายเป็นลากูนน้ำสะอาดใสตั้งคริสตัลที่งดงาม

เฟลป์ส โฟลริดา ผู้ก่อตั้งคริสตัล ลากูนส์ เปิดเผยว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราจะได้ร่วมมือกับนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่ระดับโลกอย่าง ไมเคิล เฟลป์ส ซึ่งยินดีจะใช้เวลาของเขาเพื่อร่วมงานกับเรา เราเชื่อว่า ลากูนน้ำใสคริสตัล จะนำพาการว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำอื่นๆ ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ลากูนน้ำใสคริสตัลไม่เพียงแต่เหมาะสำหรับกิจกรรมและกีฬาทางน้ำนานาประเภทเท่านั้น แต่ยังเป็นสภาพแวดล้อมที่คน ทุกเพศทุกวัย สามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางสังสรรค์และสันทนาการต่างๆ ได้ ในบรรยากาศแบบแบบชายหาดเซร์รอนที่สวยงาม”

แนวคิดเรื่องลากูนน้ำใสตั้งคริสตัลได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และในขณะนี้ ทางบริษัทกำลังดำเนินโครงการมากกว่า 600 แห่งทั่วโลก ซึ่งอยู่ในระยะการดำเนินการและขั้นตอนการเจรจาที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้แล้ว คริสตัล ลากูนส์ยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาในรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า พับลิค แอควาเรียม ในโครงการในประเทศต่างๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกา ไทย ออสเตรเลีย ตุรกี อาร์เจนตินา และชิลี

เกี่ยวกับคริสตัล ลากูนส์ คริสตัล ลากูนส์เป็นบริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ในเมืองไมอามี รัฐฟลอริดา ซึ่งพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับการจดสิทธิบัตรใน 190 ประเทศ เพื่อสร้างและบำรุงรักษาทะเลสาบน้ำใสไม่จำกัดขนาดให้น้ำอยู่ในสภาพใต้อ่างคริสตัลด้วยต้นทุนต่ำ น้ำดีเทอร์คอสต์อันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของคริสตัล ลากูนส์ไม่เพียงแต่พลิกโฉมวงการอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังเป็นการปฏิวัติการผลิตน้ำ และพลังงานอีกด้วย นวัตกรรมน้ำที่นำเสนอมีหลากหลาย ตั้งแต่การสร้างหาดสวรรค์ในพื้นที่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าสามารถพัฒนาได้ ไปจนถึงการให้โซลูชันทางอุตสาหกรรมในรูปแบบของระบบทำความเย็นแบบวงจรปิดสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนและศูนย์การค้าเซสเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.crystal-lagoons.com และติดตามเราทาง LinkedIn

URL:

http://www.bluechipdividend.com/index.php/component/multicontent_client/showcontent/94212.html